

Số: 24 /BC-UBND

Phú Giáo, ngày 18 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021
HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Căn cứ Công văn số 02/HĐND-VP ngày 14/01/2022 của HĐND huyện Phú Giáo về việc yêu cầu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được 31 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, tại Công văn số 93/UBND-VP ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã phân công, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri. Kết quả như sau:

NHÓM I. CÁC Ý KIẾN PHẢN ẢNH LĨNH VỰC GIAO THÔNG: Có 09 ý kiến

1. Cử tri Lê Hồng Công - ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập đề nghị sửa chữa, dặm và tuyến đường ĐH.502 nối dài của ấp Đuôi Chuột.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp cùng các đơn vị liên quan khảo sát tuyến đường trên và sẽ thực hiện sửa chữa hoàn thành trong năm 2022.

2. Cử tri Hoàng Nga Xô - khu phố 1, thị trấn Phước Vĩnh phản ánh đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ quán Bờ Kênh kéo dài đến nhà trọ cử tri Nguyễn Văn Tinh thường bị ngập lụt cục bộ khi có trời mưa nên cử tri con bức xúc. Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Cử tri khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh đề nghị UBND sớm khắc phục hệ thống thoát nước trong khu tái định cư mở rộng khu phố 7 (trước quán Bình Râu). Vì hiện nay mỗi khi trời mưa nước không có lối thoát, gây ngập úng cục bộ.

Hiện nay hệ thống công thoát nước dọc trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, các tuyến đường trong khu tái định cư mở rộng khu phố 7 đã được đầu tư đồng bộ. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng lâu dài các miệng hố ga thu nước bị cát, đá, cỏ dại vùi lấp, gây tắt nghẽn rãnh thoát nước. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng TNMT, Phòng QLĐT phối hợp cùng UBND thị trấn Phước Vĩnh tiến hành khảo sát, lập hồ sơ để tổ chức nạo vét hệ thống công thoát nước các tuyến đường trong khu tái định cư mở rộng khu phố 7 nhằm đảm bảo thoát nước và chống ngập úng cục bộ trước mùa mưa năm 2022.

3. Cử tri Trần Văn Thành - ấp Rạch Chàm xã An Bình có ý kiến: Ấp Rạch Chàm nằm bên đất thuộc Nông trường Cao su An Bình, đề nghị UBND huyện phối hợp với Công ty Cao su Đông Phú nâng cấp tuyến bê tông nhựa nóng từ Văn phòng ấp Bình Tiến đến ấp Rạch Chàm, dài khoảng 4km.

Tuyến đường từ Văn phòng ấp Bình Tiến đến ấp Rạch Chàm, xã An Bình dài khoảng 4km là đường nội bộ của Nông trường Cao su An Bình nên việc nâng

cấp, sửa chữa tuyến đường này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã An Bình phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị làm việc với Nông trường cao su An Bình để giải quyết kiến nghị của cử tri. Sau khi có kết quả làm việc, UBND huyện sẽ thông tin đến cử tri được biết.

4. *Cử tri Nguyễn Quang Hưng - ấp Nước Vàng và Cử tri Đặng Văn Đông - ấp Cà Na, xã An Bình: Đề nghị ngành chức năng của huyện xem xét, tu sửa tuyến đường ĐH.502 và ĐH.504.*

UBND huyện đã ban hành Công văn số 1495/UBND-KT ngày 24/11/2021 về việc khảo sát lập hồ sơ dự toán các công trình sử dụng vốn sự nghiệp giao thông và vốn kiến thiết thị chính năm 2022. Tuyến đường ĐH.502 và ĐH.504 đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch sửa chữa trong năm 2022. Hiện nay đang hoàn chỉnh các trình tự thủ tục và sẽ thực hiện sửa chữa hoàn thành trong năm 2022.

5. *Cử tri Nguyễn Thành Trung - ấp Xóm Quạt, xã An Long: Từ khi hoàn thành đường ĐH.516, công trình chỉ làm rãnh thoát nước đến trước cửa nhà ông là ngung, mỗi khi trời mưa lớn, nước chảy tràn vào sân nhà ông kéo theo bùn, đất rất dơ bẩn, mặt khác nước chảy lớn gây xói mòn đất nhà ông. Ông đã phản ánh nhiều lần để xã báo cáo về huyện nhưng đến nay tình trạng trên chưa được khắc phục. Đề nghị ngành chức năng của huyện sớm xem xét giải quyết, khắc phục tình trạng trên đối với gia đình ông.*

Tuyến đường ĐH.516 đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đầu tư nâng cấp trong năm 2020, hiện tại tuyến đường này đang trong thời gian bảo hành. Tại Văn bản số 191/UBND-QLĐT ngày 15/3/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Qua kiểm tra cho thấy hiện trạng là mương hở bằng đất hình tam giác thoát nước dọc tuyến theo hướng từ lý trình Km7+100 về công ngang hiện hữu BTCT 80x80cm tại lý trình Km6+903 được tận dụng lại trong quá trình thiết kế xây dựng công trình, cao độ mặt đường mới theo thiết kế không nâng cao so với mặt đường cũ, địa hình tự nhiên đoạn này trũng thấp hơn so với các vị trí xung quanh nên khi có mưa nhiều lưu lượng nước từ phía trên hướng cuối tuyến và các vị trí xung quanh đổ dồn nhiều về vị trí này đến công ngang thoát nước chậm ra suối theo địa hình tự nhiên; tuy nhiên chỉ ngập cục bộ không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân.

6. *Cử tri Nguyễn Hữu Phước - ấp Bến Cát, xã Phước Sang có ý kiến đường ĐH.508 đầu tư đã lâu, đã dậm vá nhiều lần, hiện nay đã xuống cấp. Đề nghị xem xét nâng cấp, mở rộng đường ĐH.508 để người dân đi lại thuận tiện và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.*

Theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND huyện, tuyến đường ĐH.508 đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025. Tại Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 01/12/2020, UBND huyện đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh trình UBND tỉnh Bình Dương

bổ sung quy hoạch tuyến đường này để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ thực hiện sau khi quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được duyệt.

7. Cử tri Trần Quang Trung - khu phố 7, thị trấn Phước Vĩnh đề nghị UBND huyện có kế hoạch đặt tên đường trong khu vực tái định cư.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh có 02 khu tái định cư tại khu phố 7 và khu phố 8, nhằm tạo điều kiện trong công tác quản lý hành chính, tạo sự thuận lợi trong việc xác định địa chỉ của người dân, Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng huyện đã tham mưu UBND huyện lập hồ sơ đặt tên đường trong 02 khu tái định cư nêu trên gửi Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương xem xét và đang trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Tuy nhiên, thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng huyện đẩy nhanh tiến độ, hoàn chỉnh hồ sơ để có kết quả sớm nhất.

8. Cử tri Diệp Văn Nhiều - ấp 3, xã Tân Hiệp có ý kiến về việc tuyến đường ĐH.512, đoạn đi qua xã Tân Hiệp còn một đoạn đường gần ĐH.509 chưa được thi công. Đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết để đảm bảo việc lưu thông cho người dân.

Đường ĐH.512 đoạn cuối tuyến giáp đường ĐH.509 dài khoảng 203m chưa được thi công do vướng mặt bằng khu vực đất của ông Nguyễn Văn Chúc. Công trình: Xây dựng đường ĐH.512 được sử dụng nguồn vốn của tỉnh trong khi đó ông Nguyễn Văn Chúc không đồng ý giải tỏa, mặc dù huyện đã nhiều lần vận động nên hiện tại UBND huyện đã xin UBND tỉnh cho nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đoạn tuyến còn lại UBND huyện sẽ thực hiện khi nào Xã vận động ông Chúc đồng ý tạo điều kiện cho huyện thực hiện.

9. Cử tri khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh đề nghị Công an huyện tăng cường kiểm tra giao thông trên tuyến đường từ khu vực khai thác đá dọc theo tuyến ĐH.501, đường Công Chúa Ngọc Hân ra đến giáp đường ĐT.741, chạy nhanh tốc độ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này. Cử tri Hà Thị Thanh Thủy - ấp Xóm Quạt, xã An Long phản ánh đoạn cua tại cầu Suối Thôn hiện nay xe tải và xe container chạy nhanh gây nguy hiểm, dễ gây tai nạn. Đề nghị ngành chức năng có hướng xử lý.

Thời gian qua Công an huyện phải tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19, bố trí toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, cơ sở cách ly tập trung và nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp Tết Nguyên đán nên công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm chưa được liên tục, khép kín địa bàn. Ngày 09/12/2021 Công an huyện đã ban hành Văn bản số 647/CAH-CSGT về việc phối hợp với phòng Quản lý đô

thị khảo sát, lắp đặt biển báo và các bất cập trên các tuyến đường do huyện quản lý, đến nay đã khảo sát được một số tuyến như: ĐT.750, ĐH.516, ĐH.502.

Qua phản ánh của cử tri, thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện phối hợp phòng Quản lý đô thị tiếp tục khảo sát các tuyến còn lại và tham mưu UBND huyện chỉ đạo lắp đặt, bổ sung các loại biển báo phù hợp, cũng như khắc phục các bất cập để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chỉ đạo lực lượng CSGT-TT thường xuyên tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện vi phạm. Đồng thời, Công an huyện sẽ xem xét làm việc với các chủ phương tiện để quản lý chặt lái xe, không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

NHÓM II. CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI: Có 05 ý kiến

1. Cử tri Lý Văn Thắng, Dương Ngọc Nga - tổ 1B, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập có ý kiến mức đền bù cho Nhân dân thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Bà Bằng - Phú Giáo chưa hợp lý vì khi Nhân dân chuyển đi nơi khác làm nhà ở thì mức đền bù đó Nhân dân không đủ để xây nhà, đề nghị Nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí để xây nhà mới ổn định cuộc sống.

1.1. Hồ sơ của cử tri Lý Văn Thắng:

Ngày 31/12/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Lý Văn Thắng và bà Dương Thị Liệt, thường trú tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang sử dụng. Diện tích thu hồi là 87,8m² (đất ở nông thôn (4m²); đất trồng cây lâu năm (83,8m²)), vị trí tiếp giáp với đường ĐH.501. Kết quả bồi thường, hỗ trợ: Bồi thường về đất là 85.637.400 đồng; Bồi thường, hỗ trợ về nhà ở là 255.727.800 đồng; Bồi thường, hỗ trợ về công trình phụ, vật kiến trúc là 19.743.000 đồng.

Về diện tích nhà ở bị giải tỏa (nằm trong ranh giải phóng mặt bằng) là 65,78m². Trong đó: 4m² nhà ở xây dựng trên đất ở nông thôn (xác định theo vị trí chuyên mục đích sử dụng đất) và 61,78m² nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp.

Về diện tích nhà ở bị ảnh hưởng (phần nhà ở còn lại nằm ngoài ranh giải phóng mặt bằng) là 20,7m² xây dựng trên đất ở nông thôn (xác định theo vị trí chuyên mục đích sử dụng đất).

Về thời điểm xây dựng nhà ở: năm 2007.

Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng theo quy định kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và quy định kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về áp giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau:

+ Đơn giá nhà ở (nhà 1 tầng có kết cấu: mái tole, tường gạch xây tô, nền gạch men, cột gạch xây tô, có trần): 3.450.000 đồng/m².

+ Về bồi thường nhà ở: bồi thường 100% theo đơn giá đối với phần diện tích (4m²nằm trong ranh giải phóng mặt bằng và 20,7m² phần nhà ở còn lại nằm ngoài ranh giải phóng mặt bằng) nhà ở xây dựng trên đất ở nông thôn.

+ Về hỗ trợ nhà ở: hỗ trợ 80% theo đơn giá đối với phần diện tích 61,78m² nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp (Trong đó: hỗ trợ 40% theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hỗ trợ 40% theo Công văn số 76/UBND-KT ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo về việc chấp thuận áp dụng chính sách hỗ trợ khác đối với dự án: giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn đi qua địa bàn huyện Phú Giáo).

Đối với dự án: giải phóng mặt bằng công trình đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn đi qua địa bàn huyện Phú Giáo), UBND huyện đã áp dụng chính sách hỗ trợ khác về nhà ở. Do đó, ý kiến của ông Lý Văn Thắng về tăng mức đền bù nhà và hỗ trợ thêm kinh phí để xây nhà mới là không có cơ sở để xem xét.

1.2. Hồ sơ của cử tri Dương Ngọc Nga

Ngày 31/12/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do bà Dương Ngọc Nga, thường trú tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang sử dụng. Diện tích thu hồi là 650,9m² (đất trồng cây lâu năm), vị trí tiếp giáp với đường ĐH-501. Kết quả bồi thường, hỗ trợ: Bồi thường về đất là 594.271.700 đồng; Bồi thường, hỗ trợ về công trình phụ, vật kiến trúc là 160.042.130 đồng; Bồi thường về cây trồng là 8.511.600 đồng.

Ngày 06/01/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương có Công văn số 33/TTPTQĐ-BTGPMB về việc trả lời đơn kiến nghị của bà Dương Ngọc Nga (kiến nghị hỗ trợ chi phí di dời công trình nhà ở do bị ảnh hưởng, giải tỏa của dự án giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng). Kết quả phúc tra có điều chỉnh từ mái che tole nền láng xi măng với diện tích 105,61m² (đơn giá 445.000 đồng/m²) thành nhà tạm A có kết cấu mái tole, cột sắt, nền bê tông xi măng, vách tole với 105,61m² (đơn giá 1.230.000 đồng/m²). Qua kiểm tra hiện trạng thực tế, nhà ở của bà Dương Ngọc Nga nằm ngoài và cách ranh giải phóng mặt bằng từ 0,5m đến 1,2m.

Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng theo quy định kèm theo Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do đó, ý kiến của bà Dương Ngọc Nga về tăng mức đền bù nhà và hỗ trợ thêm kinh phí để xây nhà mới là không có cơ sở để xem xét.

2. *Cử tri Diệp Văn Hòa - tổ 2, ấp Gia Biện, xã Tam Lập: Khu đất 3500,7ha UBND tỉnh Bình Dương giao về cho địa phương quản lý đã cho Nhân dân làm thủ tục chuyển đổi nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên tạm ngưng, đề nghị cho biết thời gian để Nhân dân tiếp tục làm thủ tục chuyển đổi.*

UBND huyện đã có Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 10/01/2022 kiến nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục liên quan đến khu đất 3.507,51 ha của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương giao về cho UBND huyện Phú Giáo quản lý. Ngay khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND huyện thông báo đến cử tri được biết.

3. *Cử tri ấp 4, xã Tân Long kiến nghị UBND huyện xem xét cấp sổ đỏ hai bên cho các hộ khu vực dọc bờ suối Bàu Tảo để người dân yên tâm canh tác, ổn định cuộc sống; xem xét chuyển mục đích đất ở cho người dân khu vực dọc đường ĐH,517 thuộc ấp 4, xã Tân Long.*

- Về kiến nghị UBND huyện xem xét cấp sổ đỏ hai bên cho các hộ khu vực dọc bờ Suối Bàu Tảo: Vị trí xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dọc Suối Bàu Tảo là đất Suối và đất hành lang bảo vệ Sông suối thuộc đất công ích do nhà nước quản lý, do đó cử tri ấp 4, xã Tân Long kiến nghị UBND huyện xem xét cấp sổ đỏ hai bên cho các hộ khu vực dọc bờ Suối Bàu Tảo là chưa đúng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành.

- Về việc xem xét chuyển mục đích sử dụng đất ở cho người dân dọc đường ĐH.517 thuộc ấp 4, xã Tân Long: Căn cứ theo quy định tại Điều 52, Luật đất đai năm 2013 quy định “*Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất*”. Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 56 của Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định “*2. Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã, gồm: b) Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện.*”

Do đó đề nghị hộ gia đình, cá nhân ấp 4, xã Tân Long liên hệ với UBND xã Tân Long để được hướng dẫn lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở theo đúng quy định.

4. *Cử tri Nguyễn Văn Chí, Dương Văn Đức - ấp Bàu Tru, xã An Bình: Đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ nằm trong khu vực đất của Quân Đoàn 4 quản lý (đoạn ĐT.741 từ trường mầm non Hoa Mai đến hết ấp Bàu Tru). Đề nghị ngành chức năng của huyện sớm xem xét giải quyết.*

Khu vực đất của Quân Đoàn 4 quản lý (Đoạn từ ĐT.741 từ Trường Mầm non Hoa Mai đến hết ấp Bàu Tru) hiện nay Quân Đoàn 4 đã bàn giao cho địa phương tiến hành quản lý, việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với khu vực trên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Giáo đã tiến hành thực hiện việc cắm mốc đo đạc, hiện nay Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất

đại huyện Phú Giáo đang phối hợp với UBND xã An Bình thực hiện việc cho các hộ gia đình ký giáp ranh theo quy định, sau khi tiến hành ký giáp ranh sẽ tiến hành lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang có đất trong khu vực trên theo đúng quy định của Luật đất đai hiện hành.

5. Cử tri Nguyễn Cư - ấp Bàu Càm, xã An Long kiến nghị đường điện 500KV Đức Hòa - Chơn Thành Nhà nước đền bù có 60% dân không đủ tiền mua đất khác vì vậy kiến nghị đền bù cho Nhân dân là 100%.

Công trình đường điện 500KV Đức Hòa - Chơn Thành đoạn qua huyện Phú Giáo đang được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện kiểm đếm và xây dựng giá đất cụ thể để tính bồi thường. Hiện nay, công tác kiểm đếm chưa thực hiện xong, giá đất cụ thể để tính bồi thường chưa được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt. Vì vậy, UBND huyện chưa áp giá và chưa xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Việc cử tri có ý kiến đề nghị đền bù đất 100% là chưa thể xem xét, giải quyết. Ngay khi công tác kiểm đếm được thực hiện xong và UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tham mưu UBND huyện áp giá, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công bố, công khai cho người dân được biết và đóng góp ý kiến.

NHÓM III. CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG: Có 05 ý kiến

1. Cử tri Dương Ngọc Nga - tổ 1B, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập phản ánh Công ty Lốp xe Hưng Hải Thịnh còn có nhiều mùi hôi phát ra gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của các hộ dân gần công ty.

Ngày 14/02/2022, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Tam Lập tiến hành xác minh kiến nghị của cử tri. Qua xác minh ghi nhận: Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh hoạt động với ngành nghề sản xuất lốp ô tô (công suất 900.000 lốp/năm) và cao su bán thành phẩm (30.000 tấn/năm) tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập. Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 689/QĐ-STNMT ngày 14/6/2017. Khí thải phát sinh chủ yếu từ quá trình luyện cao su được thu gom qua hệ thống xử lý khí thải trước khi thải ra môi trường. Thời điểm xác minh ghi nhận có phát sinh mùi hôi tại hướng phát thải khí thải của Công ty (giáp đường ĐH 502), mùi hôi có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân gần công ty. Qua làm việc, đã đề nghị Công ty có biện pháp kiểm tra, rà soát hệ thống xử lý khí thải và đảm bảo thực hiện các biện pháp hạn chế mùi hôi phát sinh theo đúng Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước ngày 01/3/2022 tránh gây ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống gần công ty. Sau thời gian trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành kiểm tra lại, nếu chưa khắc phục sẽ xử lý nghiêm; nếu vượt thẩm quyền, sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý.

2. Cử tri Lê Thị Vinh - ấp 5, xã Tân Long kiến nghị ngành chức năng xem xét xử lý trại heo Hữu Lợi, thời gian gần đây thường xuyên xả nước thải mùi hôi

thối gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Cử tri Lương Văn Phú - ấp 5, xã Tân Long tiếp tục kiến nghị ngành chức năng xem xét, xử lý tình trạng xả nước thải của nhà máy mủ Thái Hưng Thịnh trên địa bàn xã An Long giáp ranh xã Tân Long ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân. Cử tri Trần Thị Phương, cử tri Đoàn Văn Hiếu - ấp 3, xã Tân Hiệp phản ánh về việc Công ty mủ Thiện Hưng xả thải ra suối Nước Trong gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết.

Tại Công văn số 1556/UBND-TNMT ngày 07/12/2021, UBND huyện đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý một số ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-STNMT ngày 04/01/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các Công ty hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện Phú Giáo, trong đó có trại chăn nuôi của ông Nguyễn Hữu Lợi tại ấp 5, xã Tân Long. Đoàn kiểm tra đã công bố và bàn giao Quyết định kiểm tra cho đại diện các Công ty vào ngày 13/01/2022. Huyện đang tiến hành kiểm tra, khi có kết quả sẽ thông báo đến cử tri được biết.

3. Cử tri Khổng Văn Cường - ấp 6, xã Tân Long tiếp tục đề nghị cấp trên xem xét giải quyết tình trạng công ty gỗ Hà Thành (nay là Tân Hào Minh) gây tiếng ồn và khói bụi mùn cưa gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Chế biến gỗ Hà Thành đối với việc Công ty xây dựng phần nhà xưởng mở rộng và tiến hành hoạt động khi chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và chưa xin phép xây dựng. Hiện nay, UBND huyện đang hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo quy định, khi có kết quả sẽ thông báo đến cử tri được biết.

4. Cử tri Nguyễn Tấn Quý - ấp 6, xã Tân Long kiến nghị cấp trên xem xét giải quyết tình trạng Công ty mủ Mai Vĩnh xả nước thải, mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ngày 14/02/2022, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND xã Tân Long tiến hành xác minh ý kiến của cử tri. Qua xác minh ghi nhận: Thời điểm hiện tại, do chưa có nguyên liệu mủ nước nên Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch vụ cao su Mai Vĩnh chỉ hoạt động sản xuất đối với phần mủ tạp còn lại trong năm 2021. Công ty đã đầu tư lắp đặt và đấu nối hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy chế biến với hệ thống quan trắc tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm soát các chỉ tiêu môi trường của nước thải đầu ra hàng ngày. Mùi hôi phát sinh từ nhà xưởng chế biến mủ tạp và từ hệ thống xử lý nước thải chủ yếu phát tán trong khuôn viên công ty, ít gây ảnh hưởng đến các hộ dân khu vực xung quanh.

5. Cử tri ấp Bung Riêng, xã Vĩnh Hòa và cử tri ấp 4, xã Tân Hiệp đề nghị Xí nghiệp Công trình công cộng tăng số lần thu gom rác trong tuần ở đường

ĐH.502 và đường Cống Triết, đồng thời khi thu gom rác cần thu gom gọn gàng tránh để rác rơi vãi xung quanh khu vực để thùng rác.

Qua phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp Công trình công cộng chấn chỉnh lại công nhân thu gom rác, trong quá trình thu gom rác không để rơi vãi xuống mặt đường và sẽ thực hiện tăng số lần thu gom rác 02 lần/tuần vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên tuyến đường ĐH.502 và đường Cống Triết. Đề nghị Xí nghiệp Công trình công cộng tăng cường thu gom rác, không để người dân phản ánh.

NHÓM IV. CÁC Ý KIẾN PHẢN ÁNH LĨNH VỰC ĐIỆN: Có 06 ý kiến

1. Cử tri Nguyễn Thị Ánh - tổ 1, ấp Đuôi Chuột, xã Tam Lập đề nghị sửa chữa đèn chiếu sáng đường ĐH.502 đoạn từ Cổng chào đến Văn phòng ấp Đuôi Chuột, vì hiện nay có một số bóng đã bị hư hỏng.

Qua phản ánh của cử tri, ngày 25/01/2022 UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp công trình công cộng khảo sát và khắc phục, sửa chữa xong số bóng đèn bị hư hỏng.

2. Cử tri ấp 1, ấp 2, ấp 4, ấp 6 xã Tân Hiệp có ý kiến phản ánh tuyến đường: Tân Hiệp 16, Tân Hiệp 21, Tân Hiệp 39, Làng Phú Thọ, ĐH.509 có một số bóng đèn chiếu sáng bị hư hỏng đã lâu, đề nghị ngành chức năng có kế hoạch sửa chữa.

Qua phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp công trình công cộng khảo sát và khắc phục, sửa chữa xong số bóng đèn bị hư hỏng của tuyến đường Tân Hiệp 21, Tân Hiệp 39 và ĐH.509. Riêng tuyến đường Tân Hiệp 16 và Làng Phú Thọ do UBND xã Tân Hiệp quản lý và xã cũng đã sửa chữa xong số bóng đèn bị hư hỏng.

3. Cử tri Trần Văn Sận - ấp 1, xã Tân Hiệp có ý kiến phản ánh tuyến đường điện chiếu sáng Tân Hiệp 05 rất mờ, ánh sáng không được tốt, khoảng cách các bóng đèn quá xa không đủ ánh sáng cho người dân lưu thông vào ban đêm. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Việc đèn rất mờ, ánh sáng không được tốt, khoảng cách các bóng đèn quá xa là do thiết kế và lắp đặt. UBND huyện đã giao phòng Quản lý đô thị khảo sát và đang lập hồ sơ để khắc phục theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

4. Cử tri khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh đề nghị xem xét lắp đặt đèn chiếu sáng khu vực hẻm 53 tổ 3, khu phố 8, vì trên tuyến đường này chỉ mới được một nửa là sáng còn lại một nửa đang tối rất khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông ban đêm qua đây. Cử tri Phạm Thanh Xuân - ấp Đồng Tâm, xã An Bình đề nghị gắn đèn chiếu sáng tuyến đường ĐH.518.

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên các tuyến đường được thực hiện trên cơ sở phòng Quản lý đô thị tổng hợp theo đề nghị của UBND các xã, thị trấn và trình UBND huyện xem xét, quyết định. Đối với hệ thống chiếu sáng khu vực hẻm 53 tổ 3, khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh và tuyến đường ĐH.518 ấp Đồng Tâm, xã An Bình, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị khảo sát và tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết.

5. Cử tri Nguyễn Văn Thành - ấp Suối Con, xã Phước Hòa đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng trên trục đường ĐH.514 từ ĐT.741 vào Văn phòng ấp Suối Con.

Qua khảo sát, đoạn đường trên hai bên là vườn cao su, dân cư sinh sống thưa thớt. Ngoài ra kinh phí phân bổ còn hạn hẹp nên trước mắt chỉ ưu tiên đầu tư đèn chiếu sáng công cộng ở những tuyến đường tập trung đông dân cư sinh sống. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ đầu tư đèn chiếu sáng công cộng đoạn đường này khi thực sự cần thiết.

6. Cử tri Nguyễn Văn Tâm - tổ 3, ấp 1B, xã Phước Hòa đề nghị đấu điện tuyến điện hạ thế đã được đầu tư trên tuyến đường xây lắp 1, vì hiện nay công trình hoàn thành đã lâu và đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Khu vực kiến nghị đấu điện hạ thế của cử tri thuộc dự án “Xóa điện kế dùng chung trên địa bàn huyện”. Hiện nay, dự án đã được thực hiện thi công và đang tiến hành thủ tục nghiệm thu và đóng điện tại các khu vực đầu tư trên địa bàn huyện. Trong đó, bao gồm khu vực kiến nghị của cử tri. Hiện nay đang hoàn thành thủ tục nghiệm thu và đóng điện phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện. Điện lực Phú Giáo sẽ phối hợp địa phương thông báo rộng rãi để Nhân dân đăng ký thủ tục di dời đấu nối điện kế đến khu vực gần nhất đảm bảo an toàn và chất lượng điện phục vụ tốt hơn.

NHÓM V. Ý KIẾN PHẢN ÁNH CÁC LĨNH VỰC KHÁC: Có 06 ý kiến

1. Cử tri Trần Văn Thọ - ấp 5, xã Tân Hiệp có ý kiến đề nghị lắp đặt máy phát điện tại nhà máy nước tập trung để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân khi bị cúp điện.

Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Tân Hiệp do Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương quản lý. Qua báo cáo của Trung tâm, do nguồn kinh phí có hạn nên không thể đầu tư cho mỗi nhà máy nước 01 máy phát điện, việc đầu tư được mua sắm tập trung và sử dụng chung cho nhiều nhà máy. Trong năm 2022, Trung tâm sẽ đầu tư 01 máy phát điện để sử dụng chung cho 03 nhà máy nước gồm: An Thái, Tân Long và Tân Hiệp; trong trường hợp khi xảy ra cúp điện tại 01 trong 03 nhà máy trên thì Trung tâm sẽ điều chuyển máy phát điện từ nhà máy này sang nhà máy kia hoặc nếu xảy ra cúp điện trên diện rộng trong cùng một địa bàn huyện thì Trung tâm sẽ có kế hoạch điều chuyển từ những nơi khác đến để phục vụ cho người dân.

2. Cử tri Thái Thị Hồng Nguyên - ấp 3, xã Tân Hiệp có ý kiến phản ánh về việc hiện tại trên địa bàn khu dân cư ấp 3 (gần tiệm tạp hóa Mai Tánh) có cột thu phát sóng của Công ty Viễn thông Viettel, cử tri lo ngại sóng phát ra từ cột thu phát sóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Đề nghị ngành chức năng trả lời cho cử tri được rõ.

Qua trao đổi cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, hiện nay trên thế giới chưa có nghiên cứu nào chứng minh sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

3. Cử tri Phạm Văn Minh - ấp 5, xã Tân Hiệp có ý kiến phản ánh hiện nay tình trạng người dân đi khám bệnh BHYT tại Trạm Y tế xã và Trung tâm Y tế huyện nhưng một số loại thuốc thuộc danh mục thuốc BHYT không cung cấp đủ cho người dân, người dân phải ra ngoài mua. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia BHYT.

Năm 2020 - 2021 đã có kết quả trúng thầu mua thuốc tân dược và thành phẩm y học cổ truyền chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập trong địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản là Trung tâm Y tế đảm bảo cung ứng đủ thuốc tân dược và thuốc y học cổ truyền để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn huyện từ Trung tâm Y tế huyện cho đến Trạm Y tế xã, thị trấn. Việc cử tri phản ánh thiếu một số loại thuốc khi người dân đến khám bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế huyện xin ghi nhận và sẽ chấn chỉnh các bộ phận liên quan giải thích rõ cho bệnh nhân dùng thuốc thay thế cùng tác dụng với những thuốc đang dùng và xin hứa sẽ đảm bảo đầy đủ hơn các loại thuốc để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bà con Nhân dân.

4. Cử tri khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh có ý kiến: Khu tái định cư khu phố 8 được hình thành đồng thời được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đầu tư công viên nhằm tạo thiết chế văn hóa cho người dân hưởng thụ, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu tư các dụng cụ thể dục, thể thao để người dân tập, đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ, trang bị một số máy tập tại công viên.

Hiện nay, người dân ít tham gia tập thể dục tại công viên khu phố 8, việc bảo quản các dụng cụ thể dục, thể thao tại công viên chưa được người dân quan tâm. Để tránh lãng phí, đề nghị người dân đến các công viên khác trên đại bàn thị trấn Phước Vĩnh để tập.

5. Cử tri khu phố 8, thị trấn Phước Vĩnh phản ánh khi làm thẻ Căn cước công dân, người dân có đăng ký với bưu điện giao căn cước công dân đến tận nhà với mức phí là 41.000 đồng, nhưng sau khi làm xong bưu điện không giao tận nhà mà người dân phải đến Công an thị trấn để nhận.

Do có một số trường hợp địa chỉ của người dân cung cấp không đúng và số điện thoại sai hoặc đổi số điện thoại nên nhân viên Bưu điện phát không được. Bưu điện huyện đã thống nhất với Công an huyện về các trường hợp không phát được sẽ chuyển căn cước công dân cho Công an xã, thị trấn thông báo trên loa, đài để người dân biết, đến nhận và Bưu điện sẽ hoàn trả lại tiền chuyển phát căn cước công dân đã đóng.

6. Cử tri Thân Thị Bình - ấp Đồng Thông, xã Phước Sang đề nghị Tòa án Nhân dân huyện sớm xem xét, giải quyết đơn cho gia đình bà (nguyên đơn là ông Lê Văn Dưỡng và bị đơn là bà Lưu Thị Oanh), nội dung “tranh chấp đất đai”, đã gửi Tòa án Nhân dân huyện Phú Giáo vào tháng 3/2021, gia đình đã nộp tiền thụ lý hồ sơ và tiền đo đạc nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.

Ngày 13/4/2021, Tòa án đã thụ lý vụ án “tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Lê Văn Dưỡng và bị đơn là bà Lưu Thị Oanh cùng ngụ tại ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo. Trong quá trình giải quyết

vụ án, Tòa án đã tiến hành các hoạt động như: Lấy lời khai của các bên, tổ chức hòa giải vào ngày 12/5/2021 nhưng các bên không đồng ý thỏa thuận với nhau. Sau đó, do tình hình dịch Covid-19 nên Tòa án chưa tổ chức đi đo đạc và xem xét thẩm định tại chỗ. Sau nhiều lần phải hoãn việc đo đạc và thẩm định thì ngày 13/01/2022, Tòa án đã tiến hành đo đạc và xem xét thẩm định tại chỗ tại khu đất đang tranh chấp. Hiện nay, chưa có kết quả đo đạc, Tòa án đang chờ nhận sơ đồ bản vẽ của cơ quan đo đạc.

Sau khi có sơ đồ bản vẽ, Tòa án sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất có thể.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 - HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND huyện báo cáo để UBNDTTQVN huyện, HĐND huyện được rõ và thông tin đến cử tri được biết. Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- CT.UBND tỉnh Võ Văn Minh;
- VP. UBND tỉnh Bình Dương;
- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- LĐ VP. HĐND - UBND;
- Các cơ quan, ban, ngành có liên quan;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Tổ CVTH;
- Lưu VT *dl.*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Đồng